

Số: **0156** /PTM' - KHTH

*Báo cáo tình hình thực hiện  
Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng  
1/2020*

*Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020*

***Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC***

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 1 năm 2020, cụ thể như sau:

## **I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG**

### **1. Tình hình tập hợp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 1/2020**

Tổng hợp trong tháng 1/2020, VCCI thống kê có 46 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp gửi đến 17 bộ, ngành, địa phương. Tính đến hết 31/1/2020, đã có 4 kiến nghị được trả lời, còn 42 kiến nghị chưa được trả lời, trong đó, số kiến nghị quá thời hạn trả lời là 8 chiếm khoảng 19 %, còn lại 34 kiến nghị vẫn trong thời hạn nghiên cứu trả lời.

Chi tiết số liệu và nội dung các kiến nghị mới được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm báo cáo.

Nội dung chính trong các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp. Một số nội dung chính bao gồm như sau:

- Bộ Tài chính nhận được 16 kiến nghị của doanh nghiệp, là đơn vị nhận được kiến nghị nhiều nhất trong tháng. Nội dung cơ bản của các kiến nghị gồm:

+ Hướng dẫn hoặc đề nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan: hướng dẫn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; xác định hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế; khấu trừ thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu thay thế; hướng dẫn hoàn thuế dự án đầu tư; kiểm tra chất lượng mặt hàng Tời cửa cuốn 84253100; kết quả phân tích phân loại cho mục hàng dung dịch vệ sinh máy in WL-220 WASH; phản ánh kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa

của Chi cục Kiểm định Hải quan 3; phản ánh việc hải quan không chấp nhận bản doanh nghiệp tự công bố sản phẩm; ...

+ Đề nghị hướng dẫn một số thực hiện pháp luật về một số nội dung: hướng dẫn sản phẩm, nghiên cứu phục vụ sản xuất và tiêu thụ nội bộ doanh nghiệp; hướng dẫn chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử không có thưởng; ...

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 8 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị như sau: thời điểm góp vốn điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam; các vấn đề chưa rõ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng; hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư; thanh toán hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói; phản ánh việc không đồng bộ, thống nhất về yêu cầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp; phản ánh việc Cục đăng ký kinh doanh chưa cập nhật địa giới hành chính trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia;...

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tháo gỡ vướng mắc về áp dụng chính sách hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phản ánh việc dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư 11 năm chưa được thực hiện do vướng mắc trong việc cấp vùng nguyên liệu tại khu vực quy hoạch dự án...

+ Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh phản ánh việc Bộ tài nguyên và Môi trường gần 7 tháng không trả lời công văn của UBND tỉnh Hải Dương liên quan đến Dự án khai thác khoáng sản tại khu I, mỏ sét Trúc Thôn, tỉnh Hải Dương. Vì vậy, dự án của công ty vẫn chưa được UBND tỉnh Hải Dương quyết định.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được 2 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về: công bố hợp quy sản phẩm thang máy, thang cuốn nhập khẩu tại Sở LĐ-TB, XH các tỉnh, thành phố; công tác đào tạo chuyển giao công nghệ ngắn hạn; ...

- Bộ Xây dựng nhận được 2 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật về: quyết toán gói thầu trong hợp đồng trọn gói; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng...

- Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng nhận được 2 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: đề nghị giải quyết thủ tục thông báo thay đổi số lượng con dấu doanh nghiệp; đề nghị cho điều chỉnh thực hiện dự án;...

- Các Bộ: Công an; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước và

UBND TP Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh Bình Định, Vĩnh Long, Phú Thọ đều nhận được 1 kiến nghị của doanh nghiệp. Nội dung các kiến nghị bao gồm: Đề nghị hướng dẫn phí tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện định kỳ PCCC; hướng dẫn nhượng quyền nhãn hàng hóa và công bố sản phẩm; hướng dẫn việc thông báo thực hiện chương trình khuyến mại; đề nghị xin cấp chứng thư cho hàng xuất khẩu thuộc Bộ Y tế quản lý; đề nghị được nhập khẩu củ hành từ Ai Cập; xử lý việc cấp phù hiệu taxi cho doanh nghiệp ngoại tỉnh kinh doanh tại Hà Nội; hướng dẫn phân loại cấp công trình của hạng mục thi công gói thầu số 10 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; vướng mắc về thời gian sử dụng đất của dự án Blooming Tower Danang, tại Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp; đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giải quyết dứt điểm việc cho thuê đất theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; phản ánh việc gây khó khăn, ngăn chặn việc cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp tại Phú Thọ...

## 2. Tình hình trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

### 2.1. Tình hình trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 1/2020:

Trong tháng 1/2020, VCCI nhận được 19 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 7 bộ, ngành, địa phương (giảm 45 văn bản so với tháng 12/2019). Việc số văn bản trả lời giảm mạnh do tháng 1/2020 nghỉ Tết dài ngày. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. (Chi tiết trong Phụ lục 3 gửi kèm theo báo cáo)

Tình hình giải quyết các kiến nghị bộ, ngành, địa phương nhận được trong tháng 1/2020 cụ thể như bảng sau:

STT	Tên bộ, ngành, địa phương	Số KN nhận được	Số KN đã trả lời	Số KN còn tồn	Số KN còn hạn	Số KN quá hạn
1	Bộ Tài chính	16	1	15	13	2
2	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	8	2	6	6	0
3	Bộ Xây dựng	2	0	2	1	1
4	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội	2	0	2	2	0
5	Bộ Tài nguyên và Môi trường	4	0	4	4	0
6	Bộ Công Thương	1	0	1	1	0
7	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	1	1	0	0	0

8	Bộ Khoa học và Công nghệ	1	0	1	0	1
9	Bộ Công an	1	0	1	0	1
10	Bộ NN và PTNN	1	0	1	1	0
11	Bộ Giao thông Vận tải	1	0	1	0	1
12	UBND TP Hà Nội	1	0	1	0	1
13	UBND TP Đà Nẵng	2	0	2	1	1
14	UBND TP Hải Phòng	2	0	2	2	0
15	Bộ Y tế	1	0	1	0	1
16	UBND tỉnh Phú Thọ	1	0	1	0	1
17	UBND tỉnh Vĩnh Long	1	0	1	1	0

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính là các đơn vị tích cực trả lời kiến nghị của doanh nghiệp dù số lượng kiến nghị nhận được luôn nhiều vượt trội so với các bộ, ngành khác. Tuy nhiên, các văn bản trả lời chủ yếu giải quyết các kiến nghị tồn của năm 2019. Các kiến nghị nhận được trong tháng 1/2020 của hai bộ này chưa giải quyết khá cao. Một số bộ, ngành trả lời kiến nghị chậm như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công an; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội..., trong đó hai bộ: Lao động Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường cần quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Thời hạn giải quyết kiến nghị được VCCI tính theo thời hạn do Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu tại công văn gửi các bộ, ngành, địa phương.

## 2.2. Các kiến nghị chưa được giải quyết trong năm 2019:

Qua theo dõi của VCCI, từ 1/1/2019 đến hết 31/12/2019, còn 234 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Một số kiến nghị tồn đọng từ đầu năm nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương được trình bày trong Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trả lời dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp đặc biệt là các kiến nghị tồn đọng từ đầu năm như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội ...

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 1/2020, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

